



เอกสารข่าวด้านต่างประเทศ FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร. ๒๓๕๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๔๙-๕๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๔๙ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nird@parliament.go.th

ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ประมวลข่าวต่างประเทศ

๑. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

● ประเด็นท้าทายสำหรับประธานาธิบดีโจโก วิโดโด ในการลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีอินโดนีเซียอีกสมัยในปี ๒๕๖๒

๒. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

● สภาแห่งชาติชุดที่ ๑๔ เปิดการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญ ครั้งที่ ๒๕

๑. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย : ประเด็นท้าทายสำหรับประธานาธิบดีโจโก วิโดโด ในการลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีอินโดนีเซียอีกสมัยในปี ๒๕๖๒ (วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

ภายหลังพรรคร่วมรัฐบาลมีมติสนับสนุนให้ประธานาธิบดีโจโก วิโดโด ซึ่งครบรอบการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีในปลายปี ๒๕๖๑ นี้ เป็นผู้แทนลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียอีกสมัยหนึ่ง โดยการเลือกตั้งประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีแห่งอินโดนีเซียกำหนดจัดขึ้นในเดือนเมษายนปี ๒๕๖๒ แม้ว่านายโจโก วิโดโด จะได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางจากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนชาวอินโดนีเซีย และพรรคร่วมรัฐบาลได้มีการดำเนินงานอย่างแข็งขันบนเกาะชวา ซึ่งเป็นพื้นที่ฐานคะแนนเสียงสำคัญทั้งชาวตะวันตก ชาวกลางและชาวตะวันออก แต่ยังคงเผชิญปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นช่วงของการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยแรกอันถือเป็นความท้าทายสำหรับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นได้แก่ ความไม่สามารถสร้างความสมดุลระหว่างกลุ่มมุสลิมอนุรักษ์นิยมกับกลุ่มคนความคิดก้าวหน้าที่เกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะในเมืองหลักต่าง ๆ เช่น กรุงจาการ์ตา และเมืองอื่น ๆ ในส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ภูมิหลังด้านการดำเนินงานเกี่ยวกับศาสนาเป็นปัจจัยหลักสำหรับชาวอินโดนีเซียที่จะนำมาพิจารณาในการเลือกตั้งประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีอินโดนีเซียด้วย ในเวลาที่ผ่านมา ชาวมุสลิมอินโดนีเซียสายอนุรักษ์นิยมแสดงออกถึงความไม่พึงพอใจต่อรัฐบาลภายใต้การนำของประธานาธิบดีโจโก วิโดโด บ่อยครั้ง อาทิ การอาศัยอำนาจประธานาธิบดีแห่งอินโดนีเซียออกข้อบังคับห้ามการสมรสของเด็กซึ่งเป็นธรรมเนียมท้องถิ่นของชาวมุสลิมชูลาเวซี ล่าสุดเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคมที่ผ่านมา ณ เมืองมาคัสซาร์ เกาะชูลาเวซีได้ ประชาชนที่ไปออกเสียงเลือกตั้งท้องถิ่นได้ส่งบัตรลงคะแนนเสียงเปล่าคืนหน่วยเลือกตั้ง โดยไม่ลงคะแนนเสียงเลือกฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด เพื่อแสดงความไม่พอใจต่อรัฐบาลซึ่งเป็นฝ่ายเดียวกับผู้ลงรับสมัครรับเลือกตั้ง เป็นต้น ในการนี้ นักวิชาการชาวอินโดนีเซียได้แสดงทัศนะแนะนำว่าประธานาธิบดีโจโก วิโดโด ยังมีโอกาสสร้างความนิยมในช่วงการรณรงค์หาเสียงที่ควรมีทำที่ผ่อนปรนด้านนโยบายที่จะส่งผลกระทบต่อชาวมุสลิมซึ่งเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ของประเทศและควรพิจารณาดำเนินการอย่างรอบคอบเพื่อมิให้กลายเป็นรัฐบาลที่มีภาพลักษณ์ต่อต้านมุสลิมไปเสียก่อน

ที่มา : <http://www.thejakartapost.com> (๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

<http://www.abc.net.au/news/2018-07-08/indonesians> (๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

๒. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม : สภาแห่งชาติชุดที่ ๑๔ เปิดการประชุมคณะกรรมการสามัญครั้งที่ ๒๕ (วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

เมื่อวันพุธที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นางเหวียน ถิ กิม เจิน (H.E. Mrs. Nguyen Thi Kim Ngan) ประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการสามัญครั้งที่ ๒๕ ณ สภาแห่งชาติ กรุงฮานอย โดยประธานสภาแห่งชาติได้กล่าววาทะภายในระยะเวลาการประชุมซึ่งกำหนดไว้ ๓ วัน มีเรื่องสำคัญที่คณะกรรมการสามัญสภาแห่งชาติจะต้องพิจารณาเพื่อให้ได้ข้อสรุปหลายประเด็น โดยจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการรักษาแนวชายฝั่งทะเลเวียดนาม ซึ่งจะได้พิจารณาให้ได้ข้อสรุปว่ากองกำลังรักษาแนวชายฝั่งทะเลเวียดนามควรจะสังกัดกองทัพแห่งเวียดนามหรือไม่ การจำกัดภารกิจและอำนาจหน้าที่ ซึ่งอาจจะทับซ้อนกับกองกำลังด้านอื่น เช่น กองทัพเรือและกองกำลังแนวเขตชายแดน และพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการป้องกันและการปราบปรามการคอร์รัปชัน (แก้ไขเพิ่มเติม) และร่างพระราชบัญญัติการป้องกันข้อมูลลับของประเทศ

นอกจากนี้ คณะกรรมการสามัญสภาแห่งชาติจะได้พิจารณาแผนการจัดสรรและการใช้จ่ายงบประมาณด้านการลงทุนระยะกลางของงบประมาณแผ่นดินปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓ และการจัดสรรการลงทุนของภาคเอกชนที่จะสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาลเวียดนามบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกและหมู่เกาะ อีกทั้งจะได้พิจารณาให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารงานส่วนท้องถิ่นของจังหวัดบิญเซือง จังหวัดฮาติงห์

และจังหวัดป่าเสียด-หุงเต่า รวมทั้งจะได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศต่าง ๆ ในวาระ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ การดำเนินงานภายใต้ข้อกฎหมายการลงทุน กฎหมายการลงทุนภาคเอกชนและกฎหมายการป้องกันทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากโครงการการลงทุนต่าง ๆ จะได้มีการหยิบยกขึ้นมาพิจารณาในวาระนี้ด้วย

ที่มา : <https://vietnamnews.vn/politics-laws> (๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

<http://en.nhandan.com.vn/highlights/item> (๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

นางสาวศิริพร กรอบทอง
นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ผู้จัดทำ
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑